
รับตําแหนงใหญในเอเชีย สถาปนิกไทย พรอมพา

เอเชียสยายปีสูระดับโลก

สถาปนิกไทยขึ้นแทนประธานสภาสถาปนิกภูมิภาคเอเชีย

เผยพรอมเป็นเจาภาพจัดการประชุมสภาสถาปนิก ครัง้ที่ ๓๖

และการประชุมสัมมนานานาชาติ ครัง้ที่ ๑๘ สรางศักยภาพสถาปนิกเอเชียรุนใหม ชวยยกขยายใหเอเชียดีขึ้นทัง้ดาน

สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมหยัง่ราก พรอมเสริมความรูสูภัยน้ําทวมและแผนดินไหว

กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดพิธีรับมอบตําแหนงประธานสภาสถาปนิกภูมิภาคเอ

เชีย (The Architects Regional Council Asia – ARCASIA) ใหกับ นายสถิรัตร ตัณฑนันทน ที่ปรึกษาสมาคม

สถาปนิกสยามฯ ซึ่งถือเป็นสถาปนิกไทยคนแรกที่ไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงดังกลาว พรอมทัง้ทําการสงและรับ

มอบงานระหวาง คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน และคณะกรรมการบริหารชุดใหมของสภาสถาปนิกภูมิภาคเอเชีย

ซึ่งมีสมาชิกทัง้สิน้ 19 ประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อเป็นศูนยกลางทางดานสถาปัตยกรรมระดับภูมิภาค เพื่อให

สถาปนิกในกลุมภูมิภาคเอเซียไดพบปะแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณทางดานวิชาชีพสถาปัตยกรรม

นายสถิรัตร เปิดเผยวาในการกาวเขามารับตําแหนงประธานสภาสถาปนิกภูมิภาคเอเชียนัน้ ตนไดมีการนําเสนอ

แผนการตางๆที่เป็นประโยชนตอผูที่อยูในวิชาชีพสถาปนิก โดยเนนเรื่องของสถาปนิกรุนใหม (Young Architects)

โดยการใหความรูและโอกาสทางการศึกษางาน เพื่อใหไดมาตรฐานระดับสากลใหเร็วที่สุด และการพัฒนาอาคารเขียว

อยางยัง่ยืน (Green and Sustainable) นอกเหนือไปจากนโยบายหลักที่ ARCASIA มีอยูแลว ไดแก การสนับสนุน

ทางดาน การศึกษาวิชาชีพสถาปนิก และการสรางนโยบายใหสถาปนิกตองรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม
(Corporate Social Responsibility : CSR)

“สถาปนิกรุนใหมเยอะ และพวกเขาตองการความรูทางดานวิชาชีพสูงมาก จึงไดจัดตัง้คณะกรรมการสถาปนิกรุน

ใหมขึ้นมา แลวพัฒนาใหไปสูระดับนานาชาติ โดยเราจะใหทุนสนับสนุนการศึกษาในการเดินทางไป ศึกษาดูงานใน

ตางประเทศ สําหรับปีแรกน้ีจะใชงบประมาณ 200,000 บาท เพื่อเดินทางไปดูงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กที่จะ

นํามาใชในงานออกแบบที่ประเทศญี่ป ุน เน้ืองจากญี่ป ุนเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมทางน้ีอยางแข็งแกรง โดยจะคัด

เลือกจากผูที่ชนะการประกวดในแตละโซนของ ARCASIA ซึ่งมี 3 โซนคือ เอเชียใต เอเชียตะวันออก และ เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต แลวเดินทางไปศึกษางานที่ประเทศญี่ป ุน จากนัน้ใหนําองคความรูที่ได มากลับมาใชงานที่ให

สอดคลองกับความตองการในประเทศของตนเอง

https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2/


ในสวนของสถาปนิกรุนใหม ก็จะสรางเครือขายภายใน ARCASIA ขึ้นกอน จากนัน้เราจะสานตอเครือขายน้ีไปที่

สถาปนิกรุนใหมที่อเมริกา และสหภาพสถาปนิกโลก (UIA-International Union of Architects) ซึ่งเป็นองคกร

สถาปนิกรุนใหมทัว่โลก ทําใหสถาปนิกรุนใหมไดแลกเปลี่ยนขอมูล หรือโชวผลงานในระดับโลกได ซึ่งทําให

ARCASIA มีชีวิตชีวาและกระตือรือรนมากขึ้น”

นอกจากน้ีประธานสภาสถาปนิกภูมิภาคเอเชีย ยังไดรับเกียรติจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ใหเป็นที่ปรึกษาในการ

จัดการประชุมสภาสถาปนิก ครัง้ที่ ๓๖ และการประชุมสัมมนานานาชาติ ครัง้ที่ ๑๘ (The 36th ARCASIA Council

Meeting & Forum 18th) ในเดือนพฤศจิกายนน้ี ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคาดวาจะมีสถาปนิกจากทัว่

ภูมิภาคเอเชียรวมงานกวา 1,000 คน โดยจะมีการพูดคุยแบงปันความรูในหัวขอ Future of the past ซึ่งเนนการ

อยูรวมกันของสถาปัตยกรรมสมัยใหมและวัฒนธรรมโบราณที่เป็นรากเหงาของเอเชีย รวมไปถึงการศึกษางานเกี่ยว

กับการออกแบบเพื่อป องกันการเกิดภัยพิบัติตางๆอาทิ อุทกภัยและแผนดินไหวดวย

“หลักการคือการอยูรวมกับอาคารโบราณสถาน หรือทางมรดกทางวัฒนธรรม ทางสถาปัตยกรรม ถือวาอยุธยาเป็น

ตัวอยางที่ดีอันหน่ึง ที่เป็นเมืองมรดกโลก เราก็จะเห็นมาสภาพเมืองในบางสวนที่ความเป็นอยูในปัจจุบัน อาจจะ

ทําใหเกิดปัญหาในบางสวน แลวเราก็มาศึกษาวา เราจะทําอยางไรจึงจะอยูดวยกันไดแบบยัง่ยืน คือประวัติศาสตรไม

เสีย และคนอยูก็มีความสุขดวย ซึ่งตรงน้ีจะเป็นประเด็นหลักที่เราคุยกัน เพราะในเอเชียก็มีเมืองอยางอยุธยาอยูอีก

มาก และสอดคลองกับอีกหน่ึงเรื่องที่ผมอยากจะทําคือ การพัฒนาอาคารเขียวแบบยัง่ยืน เพราะแตละประเทศจะมี

เป็นไกดไลนในการพัฒนาอาคารที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมและอนุรักษโบราณสถานและวัฒนา

ธรรมของเดิมอยูแลว เพราะฉะนัน้เรื่องของอาคารเขียวจะเป็นปัจจัยสําคัญ ในการออกแบบในภูมิภาคเอเชีย คือคิด

วาเราสามารถสรางอาคารที่เป็นรูปแบบโมเดิรนได แตจะทําอยางไรใหอยูกับวัฒนธรรม

ดัง้เดิมของเราไดดวย

ในสวนของภัยพิบัติตางๆเราก็มองเห็นความสําคัญของตรงน้ี และประเทศในแถบเอเชียที่เจอปัญหาแบบน้ีเหมือนกัน

จนกระทัง่พบการแกไขปัญหาที่ถูกจุด ก็จะเขามาชวยกันแลกเปลี่ยนความรูตางๆ เพื่อชวยเหลือกันและกันอีกดวย”

นายสถิรัตรกลาว

ดาน Ar.Tan Pei Ing อดีตประธานสภาสถาปนิกภูมิภาคเอเชียกลาววา หลังจากที่สงมอบตําแหนงแลว ตนก็ยังจะ

ทําหน าที่ที่ปรึกษาตอไป เพื่อรวมพัฒนาเอเชียในทุกๆภาคสวนไปดวยกัน คือตองใหคนในสังคมอยูดวยกันไดทุกคน

“เราหมายถึงทุกคนจริงๆ ไมใชหมายถึงการพัฒนา หรือชวยเหลือ แคใครคนใดคนหน่ึง ไมใชจะดูแลแคคนพิการ คน

แก หรือเด็กเทานัน้ แตทุกคนตองอยูดวยกันได อยางเรื่องน้ําทวม-แผนดินไหว เราก็เริ่มมีการศึกษาและทํางานกัน

ไปแลว โดยตองจัดแบงกลุมอาคารในเอเชียออกไป 2 กลุม คือ สรางกอนการเกิดแผนดินไหว และ สรางหลังจาก

เกิดแผนดินไหวแลว เพื่อใหมีการออกแบบอาคารที่เหมาะสมและรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นตน โดยให

ประเทศที่มีความรูดานน้ีเป็นศูนยกลางในการพัฒนาความรูสงผานไปยังประเทศที่ตองการความชวยเหลือ”

นอกจากน้ี นายพิชัย วงศไวศยวรรณ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ยังกลาวอีกดวยวา สมาคม



สถาปนิกสยามฯ ใหความสําคัญกับการอนุรักษมาตัง้แตตน ทัง้น้ีไมใชเนนการอนุรักษอาคารเกาที่ทรงคุณคาอยาง

เดียว แตจะเนนเรื่องวัฒนธรรมความเป็นอยูและการใชชีวิตดวย

“ในเรื่องของกรรมการอนุรักษ เราดูแลมานานแทบจะเทาอายุของสมาคมเลย มันเป็นเรื่องสําคัญ และเป็นเรื่องที่จะ

ใกลชิด ประชาชนคนไทย เน่ืองจากวามันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเรา เพราะฉะนัน้เราก็มีทีมที่แข็งแรง ที่คอย

ดูแลเรื่องเกี่ยวกับงานอนุรักษ ทุกปีจะงานแจกรางวัล งานอนุรักษดีเดน และงานสถาปัตยกรรมดีเดนทุก 2 ปี สาเหตุ

ที่แจกใหงานอนุรักษทุกปี เพราะเห็นถึงความเรงดวน เน่ืองจากวาอาคารเกาบางครัง้ ไมไดถูกดูแลรักษา ผูอยูอาศัย

เองอาจจะไมเขาใจ ไมทราบวาอาคารที่เรามีอยูน่ีมันมีคุณคาเหลือเกิน เพราะฉะนัน้สมาคมเรามีผูเชี่ยวชาญ ผูทรง

คุณวุฒิ ชวยกันดู ชวยกันศึกษาแลวก็ไปพูดคุยกับทางเจาของอาคาร วาอาคารคุณสําคัญมาก แตวาการอนุรักษน่ีเรา

ไมไดมองแควัตถุตัวอาคารเฉยๆ เราตองอนุรักษในเรื่องของความเป็นอยู วัฒนธรรมหรือการใชชีวิต ตอนน้ีเราเริ่มมี

โครงการที่อนุรักษชุมชน โดยพยายามทําความเขาใจกับเคา กับชุมชนดวยวา เขามีของมีคาอยูนะ เราจะชวยเขา

รักษายังไง น่ีก็เป็นเรื่องหน่ึงที่สําคัญที่เราผนวกเขามา ในจัดการประชุมสภาสถาปนิก ที่อยุธยาปลายปีน้ีดวย คนเรา

ตองเปลี่ยนชีวิต มีชีวิตเติบโต ชีวิตทันสมัยขึ้น แตในขณะเดียวกันเราก็มีรากเหงาของเรา ถาเราทําอาคารสักหลัง

แลวบอกไมไดวาเป็นวัฒนธรรมของใคร นัน่ใชไมไดแลว” นายพิชัยกลาว

ขอขอบพระคุณอยางสูง

ฝายประชาสัมพันธ
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